

รายวิชาที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพทั้งผลิตภัณฑ์และนโยบาย
(The Risk Assessment and Health Impact Assessment)

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ความหมาย หลักการและกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในและระหว่างประเทศ ความหมาย หลักการ นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมที่ควรมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ขั้นตอนและกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ผู้จัดทำรายวิชา: ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์โดยรวม: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ
2. สามารถเข้าใจหลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

การเรียนรู้: การบรรยาย การสืบค้น นำเสนอและการอภิปรายร่วม ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

จำนวนชั่วโมง:ภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง

การวัดและการประเมินผล

การสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ	20 %
การสามารถเข้าใจหลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	40 %
การวิเคราะห์และสังเคราะห์พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	40 %

ตารางเรียน

หัวข้อ	ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ
1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ <ul style="list-style-type: none">● ความหมาย● แนวคิดที่มาของนโยบายสาธารณะ● ลักษณะของนโยบายสาธารณะ● องค์ประกอบของกระบวนการนโยบายสาธารณะ● กระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะ	บรรยาย 3 ชั่วโมง	
2. นโยบายสาธารณะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ		สืบค้นและวิเคราะห์ นำเสนอตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 20 ชั่วโมง

หัวข้อ	ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ
<p>3.หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความหมาย ● หลักการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ● ประเภทของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ● นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องและที่ควรมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ● กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ● การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ ● การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ ● การจัดทำแผนและรายงานการติดตามผลกระทบด้านสุขภาพต่อสาธารณะ 	<p>บรรยาย 3 ชั่วโมง</p>	
<p>4.หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มุมมองการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ● ผลกระทบทางสุขภาพตามมิติของสุขภาพ ● ลักษณะของผลกระทบทางสุขภาพตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ● ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ● คุณลักษณะที่สำคัญการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ● กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ <p>-การคัดกรองข้อเสนอ นโยบายหรือโครงการ (Screening)</p> <p>-การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping)</p> <p>-การวิเคราะห์ (Appraisal) และร่างรายงานการประเมินผลกระทบ (Reporting)</p> <p>-การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public Review)</p> <p>-การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Influencing)</p> <p>-การติดตามเฝ้าระวัง และการประเมินผล</p>	<p>บรรยาย 6 ชั่วโมง</p>	